



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง (สตร.) โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๑๑๖ มท ๕๐๙๒๖

ที่ มท ๐๒๐๕.๒/๑๕๐๐๕

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ จังหวัดหนองบัวลำภู และติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

เรียน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า กระทรวงพาณิชย์ได้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ จังหวัดหนองบัวลำภู และติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี) ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ และมีข้อเสนอแนะในประเด็นการส่งเสริมผ้าไทย ในกรณีนี้ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ส่งเรื่องดังกล่าว ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณา ส่งเสริมให้ประชาชนมีการใช้ผ้าไทยในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปปะการทอผ้าของไทยให้อยู่สืบไป ตามข้อเสนอแนะของกระทรวงพาณิชย์ รายละเอียดตามสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๔๐๕/๘๒๖๗ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ที่แนบมาพร้อมนี้

กระทรวงมหาดไทย จึงขอให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการตามข้อสั่งการฯ และรายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ในรูปแบบเอกสารและไฟล์ข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ insmoi0205.2@gmail.com ภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อประมวลผล นำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ สำนักตรวจราชการและเรื่องราວร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.ins.moi.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ “รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ จังหวัดหนองบัวลำภู และติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑”

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



ที่ มท ๐๒๐๕.๒/ ๐๕๐๐ท

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ จังหวัดหนองบัวลำภู และติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๔๐๕/๘๒๖๗

ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

ในระบบ PM 1

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า กระทรวงพาณิชย์ได้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ จังหวัดหนองบัวลำภู และติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี) ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ และมีข้อเสนอแนะในประเด็นการส่งเสริมผ้าไทย ในกรณีนี้ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ส่งเรื่องดังกล่าว ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณา ส่งเสริมให้ประชาชนมีการใช้ผ้าไทยในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปกรรมของไทยให้อยู่สืบไป ตามข้อเสนอแนะของกระทรวงพาณิชย์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กระทรวงมหาดไทย จึงขอให้จังหวัดหนองบัวลำภูดำเนินการตามข้อสั่งการฯ และรายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ในรูปแบบเอกสารและไฟล์ข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ insmoi0205.2@gmail.com ภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อประมวลผล นำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ สำนักตรวจราชการและเรื่องราวยิ่งทุกซ์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.ins.moi.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ “รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ จังหวัดหนองบัวลำภู และติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑”

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักตรวจราชการและเรื่องราวยิ่งทุกซ์

โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๑๑๒๖ มท ๕๐๙๒๖

โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๘๕ มท ๕๐๔๕๖



กระทรวงมหาดไทย
 กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 วันที่ - 3 ก.ค. 2567
 เลขรับ 27695
 เวลา

ที่ นร ๐๔๐๕/๔๒๖๗

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สำนักตรวจราชการและเรื่องราร้องทุกข์
 เลขรับ 3393
 วันที่ - 3 ก.ค. 2567
 รัฐมนตรี 15.41 น.

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ นรม. ในการเดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรี
 อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ จังหวัดหนองบัวลำภู และติดตาม
 การตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

ประธานการตรวจราชการ
 เลขรับ 157
 วันที่ - 4 ก.ค. 2567
 ๐๙.๕๙

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงพาณิชย์ ที่ พณ ๐๒๐๘.๕/๓๒๕๗ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗
 ๒. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในระบบ PM1

ด้วยกระทรวงพาณิชย์ได้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ จังหวัดหนองบัวลำภู และติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี) เมื่อวันที่ ๓ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ และมีข้อเสนอแนะในประเด็นการส่งเสริมผ้าไทย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอส่งเรื่องดังกล่าวมาเพื่อกระทรวงมหาดไทยพิจารณาการส่งเสริมให้ประชาชนมีการใช้ผ้าไทยในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปปะการทอผ้าของไทยให้อยู่สืบไป ตามข้อเสนอแนะของกระทรวงพาณิชย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ขอได้โปรดรายงานผลความคืบหน้ากราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบตามแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ์ มาลี)

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
 ด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน
 ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๔๐๐๐ ต่อ ๔๕๔๕ โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๔๔๔๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@thaigov.go.th



สิ่งที่ส่งมาด้วย



สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 รับที่ 13A31
 วันที่ 19 มิ.ย. 67 เวลา 14.51 น.

ที่ พณ ๐๒๐๘.๕/๓๒๕๓๖

กระทรวงพาณิชย์
 ๕๖๓ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ
 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

เรียน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๔๐๕/๕๘๔๑ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในการเดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ จังหวัดหนองบัวลำภู และติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ เมื่อวันที่ ๓ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ และให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการฯ นั้น

กระทรวงพาณิชย์ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการฯ ดังกล่าว ในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางโสรัต เลิศอภาจิตร)
 รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 โทร. ๐ ๒๕๐๗ ๖๕๒๕ (อลิษา)
 โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๕๒๒๔
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : mocbtec@gmail.com

รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในระบบ PM1

1. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

- การติดตามการทำเกษตรแปลงใหญ่ การแปรรูปสินค้าเกษตร และพบปะประชาชน ณ วัดสว่างชัยศรี อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

การส่งเสริมผ้าไทย

- ให้ พล. มท. และ อว. สนับสนุนการพัฒนาผ้าไทยให้มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่น่าดึงดูดใจและมีความทันสมัยมากขึ้น เพื่อเป็นการต่อยอดเปิดตลาดสินค้าให้แก่กลุ่ม Startup และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันผ้าไทยในตลาดระหว่างประเทศ

2. ผลการดำเนินงาน*

กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการพัฒนายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ และส่งเสริมช่องทางการตลาดผ้าไทย ดังนี้

1) กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ส่งเสริมผ้าไทยให้มีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อาทิ ผ้าหมักโคลน บึงกาฬ และเส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน (ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และกรมฯ กำหนดจัดงาน “GI สัจจร” ครั้งที่ 1 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าในร่ม รวมทั้ง กรมฯ ได้ส่งเสริมการสร้างสรรคส์ลวดลายกางเกงประจำท้องถิ่น ที่สะท้อนเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมสำคัญในพื้นที่ ซึ่งลายกางเกงที่ออกแบบขึ้นเองโดยไม่ได้ออกเลียนผลงานของบุคคลอื่น ถือเป็นงานลิขสิทธิ์ที่ได้รับการคุ้มครองในทันทีที่สร้างสรรค์ อาทิ ลายเส้น 3 ผีตีดา (ผีตาโขน ผีขนน้ำ และผีบั้งเต่า) ของจังหวัดเลย ลายความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคของ จังหวัดหนองคาย และนครพนม ลายบ้านเชียง ของจังหวัดอุดรธานี เป็นต้น นอกจากนี้ กรมฯ ได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ให้ได้รับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่สร้างขึ้นโดยช่างฝีมือคนไทยอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นการสร้างงานและสร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้ประกอบการและชุมชน และขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อหารือกับผู้ประกอบการผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

2) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยนำแนวคิด SMART Local “ของเด่นพื้นที่ ของดีพื้นถิ่น” มาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยกระดับผลิตภัณฑ์ ชูอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานกับนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างจุดเด่นและความแตกต่าง และขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย โดยนำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่าง ๆ อาทิ งาน OTOP City 2023 และ งาน OTOP Midyear 2024 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ซึ่งตั้งแต่ปี 2565 - ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการชุมชนเข้าร่วม 976 ราย สร้างมูลค่าการค้ารวม 595.23 ล้านบาท

3) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดแสดงนิทรรศการและค้นหาแสดงสินค้าผ้าไทยใส่สนุกตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ในงานแสดงสินค้า Style Bangkok เมื่อวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีผู้ประกอบการเข้าร่วม จำนวน 2 ราย เกิดมูลค่าการค้ารวม 7.9 ล้านบาท คาดการณ์มูลค่าการค้าส่งออกภายใน 1 ปี มูลค่า 119 ล้านบาท

4) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ได้พิจารณาอนุญาตให้ผู้ประกอบการผ้าและเครื่องแต่งกายของจังหวัดอุดรธานี จำนวน 28 ราย ใช้ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้าจังหวัดอุดรธานี (Udonthani Brand) ซึ่งเป็นเครื่องหมายเพื่อใช้สำหรับตรวจสอบและยืนยันแหล่งผลิตของสินค้าหรือบริการที่มีแหล่งผลิตในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ทำให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อถือและยอมรับในคุณภาพและมาตรฐานสินค้า รวมทั้งจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า / เจริญจับคู่ธุรกิจ “Thailand Local BCG Plus Expo @Udon Thani” เมื่อวันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าในร่มและภาคใต้เข้าร่วมงาน จำนวน 100 ราย นำสินค้าแสดงภายในงาน อาทิ สินค้า BCG สินค้าวัฒนธรรม และสินค้าอัตลักษณ์ เกิดมูลค่าการค้ารวม 4.48 ล้านบาท และมูลค่าการเจรจาธุรกิจรวม 149.13 ล้านบาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีแผนจะจัดกิจกรรมงานแสดงสินค้าผ้าทออีสานและสินค้าตราสัญลักษณ์อุดรธานี เพื่อประชาสัมพันธ์และขยายตลาดผ้าทอ

จังหวัดอุดรธานีให้ภูมิภาคอื่นได้รู้จัก นอกจากนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และให้คำปรึกษาเชิงลึกรายผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า และตรงตามความต้องการของตลาด โดยกลุ่มเป้าหมายมีผู้ประกอบการผ้าทอ และผู้ประกอบการอื่น ๆ ระยะเวลาหลักสูตร 18 ชั่วโมง

5) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย ส่งเสริมให้ผ้าทอหลายขนาดใหญ่ (ลายประจำจังหวัดหนองคาย) จัดแจ้งเป็นลิขสิทธิ์ของจังหวัด ด้านศิลปกรรม จัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์สินค้าผ้าไทยของจังหวัด และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผ้าทอเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น

6) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย ร่วมกับกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ จังหวัดเลย โดยสนับสนุนชุดผ้าไทยให้ผู้เข้าประกวดได้สวมใส่ในการเปิดตัวกิจกรรม ณ ถนนคนเดินริมโขงเชียงคาน รวมทั้งจัดนิทรรศการแสดงผลงานและประชาสัมพันธ์ผ้าไทยในงานประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ณ จังหวัดเลย และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ้าฝ้ายของจังหวัดเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ รมรงค์ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสวมใส่ผ้าลายดอกฝ้ายเมืองเลย ซึ่งเป็นลายอัตลักษณ์ของจังหวัดเลย

7) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ส่งเสริมผู้ประกอบการผ้าของจังหวัด 1 ราย ได้แก่ วิชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู (ศูนย์การเรียนรู้ออกแบบขวัญตา) เข้าร่วมงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นของไทย “Style Bangkok 2024” เมื่อวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการผลิตและการใช้ผ้าไทย เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน ระหว่างวิชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภูฯ กับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เกิดมูลค่าการค้ารวม 2.25 ล้านบาท และร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว นำกลุ่มวิชาลัยผ้าทอเข้าร่วมงานเทศกาลไทยกรุงโตเกียว Thai Festival ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2567 ณ ห้าง MUJI สาขากินซ่า กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

8) สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงการเยาวชนสร้างสรรค์ต่อยอดแฟชั่นหัตถศิลป์ไทย SACIT Youth Crafts Camp (SACIT Soft Power : A Crafted and Creative Experience) ภายใต้แนวคิด : SACIT The Future of Craft โดยมุ่งเน้นการออกแบบเครื่องแต่งกายที่สะท้อน ภูมิปัญญา และความ เป็นอัตลักษณ์ของผ้าไทยให้ร่วมสมัย มุ่งเน้นการต่อยอดองค์ความรู้จากเทคนิคในกระบวนการผลิตผ้าไทยจากสมาชิกเพื่อมาประยุกต์ใช้เป็นวัตถุดิบ/วัสดุหลักในการออกแบบแฟชั่น และกำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ด้านการพัฒนารูปแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าไทยให้ร่วมสมัย และอบรมให้ความรู้กระแสแฟชั่นในต่างประเทศ (Trend) การพัฒนารูปแบบอย่างมีศิลปะและสอดคล้องกับการสร้างสรรค์ผลงานให้มีอัตลักษณ์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการตัดสินผลงานในรูปแบบการประกวดและมอบรางวัลเพื่อเฟ้นหานักออกแบบที่มีศักยภาพสูงในการผลักดันให้เกิดรูปแบบเครื่องแต่งกายที่ทันสมัย มีการจัดแสดงผลงานนิทรรศการ SACIT Youth Craft Camp 2024 และจัดแฟชั่นโชว์ พร้อมการทดสอบตลาดเพื่อวิเคราะห์และเชื่อมโยงสู่ตลาดเป้าหมาย

3. กลุ่มที่ได้รับประโยชน์*

เลือกกลุ่มที่ได้รับ ระบุกลุ่มที่ได้รับประโยชน์ ผู้ประกอบการ ระบุจำนวน 1,107 ราย
ประโยชน์ ▽ รายใหญ่และผู้ประกอบการรายย่อย

- ประชาชนทั่วไป
- เด็กและเยาวชน
- ผู้ด้อยโอกาส (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเปราะบาง)
- เกษตรกร (อาทิ ข้าว มันสำปะหลัง ยาง ข้าวโพด ปาล์ม ผลไม้ ปศุสัตว์ ประมง)
- ผู้ประกอบการรายใหญ่ (นักลงทุน บริษัท ห้างร้าน ภาคธุรกิจ)
- ผู้ประกอบการรายย่อย (อาทิ SMEs Start up วิสาหกิจชุมชน พ่อค้า แม่ค้า แท็กซี่ รถจักรยานยนต์รับจ้าง ฯลฯ)

- ๕ นักเรียน นักศึกษา
- บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ข้าราชการ ครู ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน หมอ พยาบาล พนักงานราชการ ฯลฯ)
- อื่น ๆ (ระบุกลุ่มที่ได้รับประโยชน์)

4. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ*

4.1 สามารถยกระดับมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานหัตถกรรมผ้าไทย รวมถึงการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานจากกระบวนการด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีในกลุ่มวัสดุ/วัตถุดิบกระบวนการผลิต เกิดการอนุรักษ์อัตลักษณ์งานศิลปหัตถกรรมด้านผ้าไทย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละท้องถิ่นของประเทศไทย เพื่อช่วยให้เกิดการสืบสาน สร้างสรรค์งานหัตถกรรมผ้าไทยอย่างยั่งยืนในทุกมิติ

4.2 ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเข้าสู่ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และมีแนวทางต่อยอดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

4.3 การประชาสัมพันธ์สินค้าผ้าไทยให้กับผู้ประกอบการสิ่งทอ เพื่อสร้างการรับรู้ในกลุ่มลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

4.4 เพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดให้กับเกษตรกร ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ มีการเชื่อมโยงตลาดสินค้าระดับท้องถิ่น ระดับภาค และระดับประเทศ ทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้า และเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับจังหวัดและระดับประเทศอย่างยั่งยืน

5. ปัญหาและอุปสรรค*

5.1 ผู้ประกอบการชุมชนขาดการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดและทักษะการเป็นผู้ประกอบการชุมชนให้สามารถปรับตัวและพัฒนาการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องตามแนวโน้มการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

5.2 กำลังการผลิตของผู้ประกอบการ OTOP มีขีดจำกัด ทำให้ไม่สามารถรองรับคำสั่งซื้อจำนวนมากได้ ผลิตสินค้าไม่ทันตามความต้องการของตลาด

5.3 ผู้ประกอบการผ้าทอส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุ มีข้อจำกัดในเรื่องแนวคิดที่ทันสมัยและการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาฝีมือในการแปรรูปผ้า รวมถึงงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการแปรรูป เพื่อให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และคุณภาพที่ดี

5.4 การทอผ้ามีกระบวนการหลายขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น ซึ่งใช้เวลาหลายวัน และมีความละเอียดปราณีต จึงไม่ค่อยมีผู้ประกอบการที่เป็นคนรุ่นใหม่ฝึกฝนเรียนรู้ ให้ความสนใจช่วยพัฒนาและสืบทอดภูมิปัญญา รวมทั้งไม่มีแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ของท้องถิ่น ด้านการผลิตศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น

5.5 ขาดการกระตุ้นหรือประกวดให้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพมากขึ้น

6. แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ*

6.1 สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานจำหน่ายได้จริงในเชิงพาณิชย์ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการผลิตและการตลาด โดยจัดอบรมเฉพาะเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะที่สำคัญ อาทิ การสร้างแบรนด์สินค้า (Branding) จัดทำเรื่องเล่าผลิตภัณฑ์ชุมชน (Story Telling) จัดแสดง (Display) และการเจรจาธุรกิจ (Pitching and Negotiation)

6.2 สนับสนุนด้านงบประมาณในการดำเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ ในรูปแบบของการให้สินเชื่อผ่านกองทุน หรือสถาบันการเงินต่าง ๆ ด้วยเงื่อนไขที่ไม่ยุ่งยากและสามารถเข้าถึงได้ง่าย

6.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีการใช้ผ้าไทยในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะการทอผ้าของไทยให้อยู่สืบไป

7. ผลการดำเนินงานร้อยละ* 80

8. ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

8.1 ชื่อผู้ติดต่อ* นางอลิษา บรรดาศักดิ์ นักวิชาการพาณิชย์

8.2 เบอร์โทรศัพท์* 0 2507 6525

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

ในระบบติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

1. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

.....
.....

2. ผลการดำเนินงาน*

.....
.....
.....

3. กลุ่มที่ได้รับประโยชน์*

เลือกกลุ่มที่ได้รับประโยชน์

ระบุกลุ่มที่ได้รับประโยชน์..... ระบุจำนวน.....

4. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ*

.....
.....
.....

5. ปัญหาและอุปสรรค*

เลือกปัญหาและอุปสรรค

.....
.....
.....

6. แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ*

.....
.....
.....

7. ผลการดำเนินงานร้อยละ* (ระบุตัวเลขเป็นจำนวนเต็ม)

8. ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

8.1 ชื่อผู้ติดต่อ*

8.2 เบอร์โทรศัพท์*

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๐๕.๒/ว ๑๑๕๖๒



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ จังหวัดหนองบัวลำภู และติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (บึงกาฬ เลย หนองบัวลำภู หนองคาย และอุดรธานี) ของนายกรัฐมนตรี และคณะ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. (ร่าง) กำหนดการตรวจราชการ	จำนวน ๑ ชุด
	๒. แบบรายงานสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. แบบรายงานข้อเสนอของจังหวัด	จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกระทรวงมหาดไทยทราบกำหนดการเดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ จังหวัดหนองบัวลำภู และติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (บึงกาฬ เลย หนองบัวลำภู หนองคาย และอุดรธานี) ของนายกรัฐมนตรี และคณะ ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดเตรียมความพร้อมรองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ จังหวัดหนองบัวลำภู และติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (บึงกาฬ เลย หนองบัวลำภู หนองคาย และอุดรธานี) ของนายกรัฐมนตรี และคณะ รวมถึงสนับสนุนภารกิจการลงพื้นที่ตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งรายงานผลให้กระทรวงมหาดไทยทราบ รายละเอียดดังนี้

๑. การเตรียมการก่อนนายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่ ประกอบด้วย
 - ๑.๑ เตรียมความพร้อมด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการตรวจราชการ เช่น ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด ข้อมูลผู้บริหารในจังหวัดสังกัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลบรรยายสรุปสถานการณ์ในการตรวจราชการ คำกล่าวรายงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ข้อมูลข่าวสารมวลชน ข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น
 - ๑.๒ จัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ เช่น สถานที่จอดเครื่องบิน สถานที่จอดเฮลิคอปเตอร์ สถานที่พบปะประชาชน สถานที่จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม (ส่วนหน้า) สถานที่จอดรถยนต์ สถานที่รับประทานอาหาร สถานที่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน สถานที่จัดนิทรรศการ (ถ้ามี) ห้องสุขา รวมทั้งการจัดฝั่งที่นั่งสำหรับผู้บริหาร และประชาชน เป็นต้น
 - ๑.๓ จัดเตรียมยานพาหนะ และเจ้าหน้าที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนายกรัฐมนตรี และคณะ รวมถึงผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย

/๒.รวบรวมข้อมูล...

๒. รวบรวมข้อมูลขณะนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการแต่ละจุดตรวจ ประกอบด้วย
- ๒.๑ หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละจุดตรวจ
 - ๒.๒ จำนวนมวลชนที่รอให้การต้อนรับ และจำนวนประชาชนที่มายืนชอ้อร้องเรียนร้องทุกข์
 - ๒.๓ สรุปผลรายงานการตรวจราชการแต่ละจุดตรวจ ประเด็นรายละเอียดการประชุมหารือ พร้อมภาพประกอบ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค เป็นต้น
๓. เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจการตรวจราชการให้จังหวัดสรุปผลการดำเนินงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ โดยทันที ประกอบด้วย

- ๓.๑ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
- ๓.๒ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
- ๓.๓ ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ พร้อมเอกสารประกอบ

หากมีกรณีเร่งด่วน เช่น ข้อมูลการร้องเรียนร้องทุกข์ ขอให้จังหวัดรายงานข้อมูลให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ทางกลุ่มไลน์ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย “4กลุ่มผอ.ศตจ.ทุกจังหวัด” โดยทันที และส่งข้อมูลในรูปแบบเอกสารภายหลัง ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ร้อยโท ออกนิษฐ์ ศิริศักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖ ๘๘๗ ๗๓๓๑ และนางสาวปัญญธิรา รอดผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๘ ๔๖๗ ๘๐๘๑ สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนิตร์ วงศ์ปิยะสถิตย์)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒. สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓.



สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๑๑๒๖ มท. ๕๐๙๒๘